

Số: 347/BHXH

Phú Yên, ngày 05 tháng 7 năm 2016

V/v trả lời đề xuất, kiến nghị
của doanh nghiệp, doanh nhân
tại các buổi sinh hoạt "Cafe doanh nhân"

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Thực hiện Công văn số 3254/UBND-KT ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Phú Yên v/v Giải quyết kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư tại các buổi sinh hoạt "Cafe doanh nhân".

Về vấn đề ông Ngô Quang Định - đại diện Công ty TNHH Quảng cáo trẻ đề xuất: "Hiện nay, tất cả các doanh nghiệp hoạt động đều đăng ký chữ ký số của thuế. Do vậy, để thuận lợi cho doanh nghiệp, nên sử dụng chữ ký số này cho tất cả các giao dịch khác của doanh nghiệp, như trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, ngân hàng. Vì hiện nay, Bảo hiểm xã hội yêu cầu doanh nghiệp đăng ký thêm chữ ký số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội". Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trả lời như sau:

- Thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Ngày 14/4/2015, BHXH Việt Nam Ban hành Quyết định số 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (giao dịch BHXH điện tử). Theo đó, BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện giao dịch BHXH điện tử đối với tất cả các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh, nhằm cắt giảm chi phí và thời gian, tạo thuận lợi cho đơn vị khi giao dịch với cơ quan BHXH. Trong thời gian thực hiện thí điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện giao dịch BHXH điện tử với các đơn vị sử dụng lao động như sau:

- Đối với các đơn vị đã có chữ ký số của một trong các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN đã được BHXH Việt Nam ký hợp đồng gồm: Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone, Tổng công ty Viễn thông Viettel, Tập đoàn công nghệ Bkav, Công ty cổ phần EFY, Công ty cổ phần công nghệ Thái Sơn, Công ty cổ phần TS24 và các chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp, thì các đơn vị có thể sử dụng chữ ký số đã có để thực hiện giao dịch BHXH điện tử bằng phần mềm do nhà mạng cung cấp hoặc qua phần mềm KBHXH (cơ quan BHXH đã cài đặt cho đơn vị) mà không cần phải đăng ký thêm chữ ký số khác nữa và không phải nộp hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH.

- Đối với các đơn vị chưa có chữ ký số thì sử dụng phần mềm KBHXH (đã được cơ quan BHXH cài đặt) để thực hiện giao dịch BHXH điện tử, khi giao dịch thành công và nhận được kết quả từ cơ quan BHXH thì đơn vị in hồ sơ đã được thẩm định trong phần mềm KBHXH ký đóng dấu và gửi cho cơ quan BHXH qua hệ thống Bưu điện (phí dịch vụ đã được cơ quan BHXH thanh toán) hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH.

BHXH tỉnh báo cáo UBND tỉnh biết để thông báo lại cho các doanh nghiệp, doanh nhân được rõ. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty TNHH Quảng cáo trẻ;
- Lưu: VT, VP (02b).



GIÁM ĐỐC

Trần Quang Vinh